



Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thăm gia đình anh Tạ Ngọc Linh (căn hộ 14.01, chung cư Damsan).

Có mặt tại chung cư Damsan (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) những ngày giáp tết Nguyên đán Kỷ Hợi mới thấy được không khí chuẩn bị vui tươi, sôi nổi của những người dân nơi đây. Toàn chung cư hiện có 12 gia đình được bình xét cho vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Anh Tạ Ngọc Linh (quê ở thôn Lễ Thần Nam, xã Thái An, huyện Thái Thụy) - chủ

Tết này có nhà mới

Chương trình cho vay nhà ở xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh triển khai từ tháng 4/2018 đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

căn hộ 14.01 tâm sự: Gia đình tôi phấn khởi lắm vì năm nay đã có nhà mới, tôi có thể tự tay mua cây quất và trang hoàng nhà cửa, đón tết một cách vui

ve, đầm ấm mà không phải lo lắng gì cả. Do cả hai vợ chồng đều là công chức nên trước đây gia đình anh Linh phải đi thuê nhà để ở.

Khi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy tạo điều kiện cho vay gần 500 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, gia đình anh

Linh đã mua được căn hộ ở chung cư Damsan rộng hơn 60m².

Cũng như gia đình anh Linh, gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) được tổ tiết kiệm và vay vốn số 1 do Hội Cựu chiến binh phường Trần Lâm quản lý bình xét cho vay 400 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội để xây nhà. Chị Kiều tâm sự: Gia đình tôi được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bình xét cho vay vốn bởi căn nhà này là niềm mong ước bấy lâu nay của gia đình tôi, nhất là với hai cô con gái, các cháu đều đã lớn nên rất muốn có một không gian riêng để sinh hoạt và học hành.

Sau 9 tháng triển khai, đến nay, 8/8 huyện, thành phố đều đã tổ chức bình xét cho vay và giải ngân cho 23 hộ vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội với tổng số tiền 9,37 tỷ đồng, trong đó cho vay nhà ở xã hội 4,29 tỷ đồng cho 12 hộ vay và cho vay xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở 5,08 tỷ đồng với 11 hộ vay. Các địa phương thực hiện cho vay nhiều là thành phố Thái Bình (6 hộ vay với số tiền 3,272 tỷ đồng), Vũ

Thư (6 hộ vay với số tiền 2,44 tỷ đồng), Thái Thụy (4 hộ vay với số tiền 1,36 tỷ đồng). Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Mặc dù được trung ương cấp vốn 10 tỷ đồng để cho vay chương trình nhà ở xã hội, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các hộ không đủ điều kiện vay vốn; một số hộ có nhu cầu vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở nhưng không đáp ứng được yêu cầu về đối tượng, điều kiện như hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...; chính vì thế tỷ lệ giải ngân của chương trình mới chỉ đạt 93,7%. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều biết và thực hiện; chủ động phân khai nguồn vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch đề ra; tích cực phối hợp với các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức rà soát nhu cầu của các hộ vay vốn, trên cơ sở đó tổ chức bình xét, giải ngân chương trình bảo đảm đúng đối tượng.

MINH HƯƠNG

► Đề xuất các giải pháp hạn chế đốt đồ mã, vàng mã

(chinhphu.vn) Sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa, thể thao các tỉnh, thành phố đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt vàng mã; kiến nghị cục quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Đề hoạt động lễ hội năm 2019 được diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, Cục Văn hóa cơ sở đã có văn bản đề nghị sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa, thể thao tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các giải pháp thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23/1/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã, vàng mã; kiến nghị cục quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục (như quần áo tẩm, áo lót, quần lót...) và việc đốt các mặt hàng đồ mã nêu trên tại các cơ sở thờ tự, di tích, lễ hội, trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân...

Các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, tổng hợp, phối hợp với chính quyền địa phương về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy trình tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội.

► Thi ảnh ban thờ và mâm cơm ngày tết



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội quán Di sản cùng Làng Việt xưa và nay tổ chức cuộc thi ảnh về ban thờ và mâm cơm ngày tết.

Đây là cuộc thi ảnh online. Các thí sinh có thể gửi ảnh chụp bằng máy thiết bị điện tử, định dạng jpg qua email hoiquandisandan06@gmail.com. Hình ảnh có thuyết minh, địa chỉ, tên và số điện thoại đi kèm. Những tác phẩm được hội đồng chấm giải tuyển chọn công bố sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin chính thức của Hội quán Di sản.

Chương trình không giới hạn số tác phẩm tham dự của mỗi thí sinh. Từ những tác phẩm gửi về, ban tổ chức sẽ chọn 50 bức ảnh tốt nhất giới thiệu trong thời điểm phù hợp.

Chủ đề ảnh liên quan đến đề tài về hình ảnh về ban thờ gia tiên và mâm cơm ngày tết, với các dịp cúng 23 tháng Chạp, mâm cơm giao thừa, mâm cơm ngày mùng 1, mùng 2..., mâm cơm cúng ngày rằm tháng Giêng... Ban tổ chức đề cao tính sáng tạo và tư duy độc đáo của thí sinh về góc nhìn đa chiều cùng một chủ đề phù hợp.

Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 27/1 đến ngày 27/2/2019. Chương trình không giới hạn lứa tuổi, đối tượng tham gia cả ở trong và ngoài nước.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Các bức ảnh tham dự cuộc thi phải là những bức ảnh chưa được công bố, sử dụng trên bất cứ phương tiện truyền thông hay cuộc thi nào.

Được biết, năm 2018, Hội quán Di sản cũng đã phát động cuộc thi ảnh về chủ đề "Mâm cơm cúng gia tiên ngày tết".

NGUYỄN TÙNG

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tăng cường tuần tra và trang tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, tổ chức gọi hỏi rà đe các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng liên quan đến pháo...

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tháng ra quân, Công an huyện Hưng Hà đã điều tra, khám phá 6 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 20 đối tượng. Trong đó đã phá thành công chuyên án C1118, bắt 3 đối tượng về tội cướp tài sản và không có trên địa bàn thì bị đối tượng chặn xe, đâm đá và dùng dao nhọn uy hiếp lấy đi của anh 9 triệu đồng. Sau một thời gian điều tra xác minh, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định



Tang vật vụ án đánh bạc.

Đào Văn Huấn, sinh năm 1982, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 34C-015.17 đi thu mua cá trên địa bàn thì bị đối tượng chặn xe, đâm đá và dùng dao nhọn uy hiếp lấy đi của anh 9 triệu đồng. Sau một thời gian điều tra xác minh, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định

khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986, trú quán thôn Hòa, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà về tội cướp tài sản; khởi tố và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Duy Bắc, sinh năm 1991, trú quán thôn Nhân Xá, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về hành vi không tổ giác

tội phạm; khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đăng An, sinh năm 1978, trú quán thôn Nông Duyên, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà về tội không tổ giác tội phạm. Xác lập và phá chuyên án CDD1218, bắt, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Phương Nam, sinh năm 1997, trú tại khu Văn Đông, thị trấn

Hưng Nhân, huyện Hưng Hà về hành vi cướp tài sản và đánh bạc; Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1982, trú tại thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà về hành vi gả bạc và đánh bạc; Nguyễn Văn Dâu, sinh năm 1981, trú tại thôn Phan, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà và Trần Gia Nghĩa, sinh năm 1990, trú tại thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà về hành vi đánh bạc và không tổ giác tội phạm; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1984, trú tại thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà về tội đánh bạc.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 10 đối tượng; thu giữ 1,06 gam heroin, 0,386 gam ma túy tổng hợp. Trong đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Hưng Hà đã bắt quả tang Phạm Huy Hoàng, sinh năm 2000, trú tại thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà có hành vi bán trái phép một gói ma túy đã với trọng lượng 0,057 gam.

Cùng với tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để nảy sinh các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Trong đó, đã tổ chức kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra công

tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 9 cơ sở. Trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đã phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng mua bán vũ khí thô sơ không có giấy phép. Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 30 triệu đồng; vận động nhân dân tự giao nộp 7 súng tự chế, 3 kiem và 0,5kg pháo. Công tác bảo đảm trật tự công cộng trên các tuyến đường chính xuyên huyện được chú trọng, lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín trên tất cả các tuyến, qua đó đã phát hiện 196 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 80 triệu đồng.

Theo nhận định, từ nay đến hết tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, do đó Công an huyện Hưng Hà tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến môi trường; các hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, hàng cấm hoặc kém chất lượng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và kinh doanh có điều kiện; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

NGUYỄN TÙNG

Tết là dịp các gia đình đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp trong một năm. Thế nhưng, vì sa ngã vào con đường nghiện ngập, nhiều người phải đón tết tại cơ sở cai nghiện, phải xa gia đình, người thân. Tết Nguyên đán năm nay, để ổn định tâm lý cho học viên, Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức nhiều hoạt động vui tết cho học viên.

Có mặt tại Trung tâm những ngày giáp tết, chúng tôi cảm nhận được không khí của mùa xuân mới đang về. Tại các khu nhà ở, từng nhóm học viên thay nhau trang trí cây đào, cây quất... với đủ sắc màu theo sở thích nhưng trong sâu thẳm mỗi người vẫn phảng phất đâu đó nỗi nhớ nhà khi ngày tết cận kề.

Năm nay là năm thứ hai, Nguyễn Văn L, sinh năm 1984, quê xã Vũ Đoài (Vũ Thư) phải ăn tết xa nhà vì lỗi lầm của mình. Khuôn mặt u sầu vì nhớ

Đứng dậy để trở về

cha già, con dại, L chia sẻ: Em buồn và nhớ nhà lắm anh ạ. Ngày tết, bạn bè ở xa hay gần cũng đều về quê đón tết cùng gia đình. Còn em, gần mà cũng không được về. Tết đến rồi mà không thể ở cùng con, cùng cha già, đã thế lại phải để mọi người lo cho mình. Em hối hận lắm! Theo lời kể của L, trước đây L cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng vì ham chơi, bị bạn bè rủ rê nên sa vào con đường nghiện ngập. Tháng 10/2017, L đi cai nghiện tại Trung tâm. Chán nản vì chóng mặt, buồn, vợ cũng bỏ gia đình đi tìm cuộc sống mới. Mẹ L vì nghĩ ngợi nhiều, mắc bệnh nên cũng ra đi. L cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn tủi, bởi mẹ mất, vợ L đã chia tay, con thì lâu lâu mới được gặp một lần. "Ồ đây xa gia đình, xa con, dù buồn nhưng là cơ hội để em nhìn nhận lại

sai lầm và quyết tâm sửa mình" - L nói. Theo thời hạn, đến tháng 10/2019 L sẽ hết hạn cai nghiện bắt buộc, đây sẽ là thời điểm để L thực hiện lời hứa làm lại cuộc đời của mình.

Cũng như Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn T, sinh năm 1991, quê xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) vì một chút bồng bột của tuổi trẻ đã sa vào con đường nghiện ngập để rồi vô chông phải chia tay, còn bản thân sau 26 năm đón tết cùng gia đình, năm nay sẽ là năm đầu tiên T đón tết xa nhà. Rớm nước mắt khi nhắc về gia đình, T tâm sự: Bố mẹ em sinh được hai anh em, cách đây vài năm em gái đi xuất khẩu lao động, mỗi khi tết đến dù không được đồng đủ cả gia đình nhưng còn có em nên bố mẹ cũng đỡ buồn. Tết này em không về chắc bố mẹ buồn lắm. Giờ em chỉ biết xin lỗi bố mẹ và cố gắng rèn luyện

tốt để năm sau sẽ về. Mặc dù không được đón tết cùng gia đình, người thân nhưng cán bộ Trung tâm luôn động viên, chia sẻ và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát... khiến T và nhiều học viên đang cai nghiện tại đây thấy vui hơn. "Đến tháng 5/2019, hết thời hạn một năm em sẽ được đoàn tụ với gia đình, em sẽ quyết tâm sửa sai, từ bỏ ma túy và cố gắng tìm một công việc, tự lo cho bản thân để bố mẹ không buồn vì em nữa" - T chia sẻ.

Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội hiện đang tổ chức cai nghiện cho trên 200 học viên thuộc diện bắt buộc. Hầu hết họ có tuổi đời còn rất trẻ nên tâm lý không ổn định, nhiều học viên gần tết nhớ nhà. Vì vậy, để học viên đón tết vui vẻ, công tác chuẩn bị được Trung tâm xây

dựng kế hoạch cụ thể. Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để các học viên đón tết vui vẻ, ngày từ đầu tháng 1/2019, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch chi tiết. Trước tết vài ngày, cán bộ và học viên tổ chức tổng vệ sinh, trang trí các khu, phòng ở. Ngày 25 tháng Chạp, Trung tâm tổ chức cho người thân và học viên thăm gặp, động viên để ổn định tâm lý. Nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, bên cạnh các hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ, các học viên còn tham gia gói bánh chưng, trang trí cây cảnh, tổ chức tất niên, đón giao thừa... Về vật chất, Trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm và hàng hóa để cung ứng cho học viên trong những ngày tết đồng thời trích kinh phí từ sản xuất của đơn vị và kết hợp một phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh để tăng tiến ăn trong những ngày tết cho học viên.

Cùng với hoạt động chăm lo tết, để bảo đảm công tác an toàn trong dịp tết Nguyên đán, đơn vị đã xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn hai xã Đông Lĩnh, Đông Huy (Đông Hưng) và Công an huyện Đông Hưng kịp thời hỗ trợ chuyên môn và lực lượng khi có nhu cầu. "Để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết, Trung tâm phân công nhiệm vụ cho từng phòng, từng cán bộ,

trong đó nhấn mạnh đến việc tư vấn, động viên học viên yên tâm chấp hành điều trị; thường xuyên tuần tra, trực chốt kiểm soát, phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, thẩm lậu đồ từ ngoài vào, kiểm tra người và phương tiện, hàng hóa ra vào Trung tâm; phân công lịch trực tết và đưa ra các phương án xử lý nếu xảy ra

sự cố" - ông Thám cho biết thêm. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón mùa xuân mới, với quyết tâm từ bỏ ma túy, ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình, hy vọng những người từng sa ngã sẽ biết cách đứng dậy để làm lại từ đầu, sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

NGUYỄN CƯỜNG



Các học viên chăm sóc rau để phục vụ cho tết Nguyên đán.